

พารูโนส ฟลอร่า มอยส์ คลีนซิ่ง เจล

120ml

ด้วยส่วนผสมที่ช่วยทำความสะอาด
และให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติ

ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวอย่าง
อ่อนโยนพร้อมรักษาสมดุลของ
แบคทีเรียที่นำไปสู่ผิวสวย

ดูแลผิวของคุณโดยปราศจากความ
เคียดความเหนียวเหนอะหนะ
ด้วยเจลทำความสะอาดนี้



ผิวนุ่ม กระชับ ทุกครั้งที่ล้างหน้า

ด้วยเซรัมและคลีนซิ่ง

การทำความสะอาดเปรียบเสมือนกับการนวดหน้า
ผิวของคุณจะชุ่มชื้นขึ้นอย่างอ่อนโยน
ราวกับว่าคุณกำลังนวดหน้าอยู่!

เจลทำความสะอาดที่ล้างได้ทั้งเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกที่ติดบนผิวของคุณ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ระคายเคือง อ่อนโยนต่อผิว
เหมาะสำหรับให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหลังล้างหน้า
ปลอดภัยใช้ล้างหน้าได้ทั้งเช้าและเย็น



ฟลอร่าสร้างความงามทั้งในปัจจุบันและอนาคต คุณจะหลงรักผิวธรรมชาติของคุณ

ผิวหนึ่งจะมีกลไกในการดูแล ชุ่มชื้น และฟื้นฟูตัวเอง ช่วยปกป้องผิวจากความแห้งกร้านและระคายเคืองจากสิ่งรบกวนนอก
เพื่อให้ผิวกลับมาสู่สภาพแข็งแรงตามเดิม

"ฟลอร่า" ได้รับการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าถึงกลไกตามธรรมชาติของผิว ช่วยฟื้นฟูและคืนความสมดุลให้กับผิว
 อีกทั้งยังมีส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและปรับสมดุลให้กับผิว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่อ่อนโยน ปลอดภัย
 ระคายเคืองน้อย มีส่วนผสมจากธรรมชาติคุณภาพสูง ปราศจากน้ำหอม ปราศจากสี เหมาะสำหรับผู้ที่ผิวแห้งกร้าน แพ้ง่าย

3คุณสมบัติ

พารูอส ฟลอรา มอยส์ คลีนซิง เจล

Point 1



ปรับสภาพผิวของคุณ

เจลล้างหน้าที่มีส่วนผสมที่ช่วยทำความสะอาดและให้ความชุ่มชื้นจากธรรมชาติ ช่วยลดการระคายเคือง ประกอบด้วย มะกอกผิวคาย ส่วนผสมที่ทำความสะอาดตามธรรมชาติ ช่วยรักษาสมดุลของแบคทีเรียบนผิวหนังและเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ดี อีกทั้งป้องกันการเสียดสีและความแห้งกร้านของผิว

Point 2



อนุภาคน้ำมันนาโนอีซิลซีฟิอออร์ช่วยเสริมการทำงานของเกราะป้องกันผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวที่มีแนวโน้มจะขาดความชุ่มชื้น นาโนอีซิลซินช่วยให้อนุภาคน้ำมันขนาดเล็กรุดซึมผ่านชั้นนอก (หนังกำพร้า) ของผิว ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเป็นเวลานานพร้อมปกป้องผิวจากการระคายเคืองจากรายงานอก เป็นส่วนผสมเพื่อความงามของผิวช่วยเสริมความชุ่มชื้นและทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน

Point 3



เจลนี้สกัดจากพรรณไม้โบราณชนิดและส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมาย เพื่อช่วยในการดูแลผิว Carbomer และ BG ในเจลคุณภาพสูงนี้ ยังใช้ในการดูแลรักษาทางการแพทย์และปกป้องผิวจากการระคายเคือง เช่น การเสียดสี ความแห้งกร้าน และยังมีสารสกัดจาก Damask rose, Geranium, Wild rose ที่ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและความชุ่มชื้น นอกจากนี้ส่วนผสมหรือส่วนของสารสกัดจากใบ Artemisia princeps ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดกลิ่นกุดและผิวของพารูอสแล้ว เกลือยังมีส่วนผสม เช่น สารสกัด จาก Morus alba root และ Rosa roxburghii ที่ให้ความชุ่มชื้นและปกป้องผิวได้ดี ผิวของคุณจะชุ่มชื้นขึ้น และรู้สึกเหมือนกำลังมาส์กหน้าอยู่ขณะทำความสะอาด



✓ ปลอดภัยต่อผิว

ปราศจากน้ำหอม สารแต่งสีสังเคราะห์ สารลดแรงตึงผิวจากปิโตรเลียม ซิลิโคน พาราเบน และแอลกอฮอล์



วิธีใช้



1

ล้างหน้าเบาๆ ด้วยน้ำอุ่น สำหรับบริเวณที่มีการแต่งหน้าและกาลิปสติค แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวก่อน



2

บีบเจลทำาเม็ดเซอร์รีแล้วทาลือจากโซน T และโซน U ให้ทั่วใบหน้าในลักษณะเป็นวงกลม



3

เมื่อคุณทกลือจนทั่วแล้ว ให้ล้างผิวด้วยน้ำอุ่นจนรู้สึกไม่เหนียวเหนอะหนะ

ข้อดีในการใช้

- * 1 เนื่องจากเนื้อเจลมีความนุ่ม จึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดผิวหน้าล่วงหน้า แต่การทำความสะอาดผิวหน้าล่วงหน้าจะทำให้การทำความสะอาดด้วยเจลสมูทขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- * 2 ปรับปริมาณตามสภาพผิวของคุณ หากใช้น้ำเย็นในเย็นจะถูกระหว่างหน้า และผิวแห้งจะแห้ง
- * 3 การล้างหน้าที่รุนแรงจะกำจัดผิวของคุณ เพื่อให้ผิวมีความอ่อนนุ่มในเวลาว่างระหว่างการล้างหน้า ให้เติมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ผิวของคุณชุ่มชื้น อย่าสัมผัสล้างออกในขณะที่ผิวกำลังชุ่มชื้น

copy right: IBC Research and Laboratory

IBC IBC Research and Laboratory

6-16-1 Kamikizaki, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama Pref., Japan

☎ 81-(0)48-711-8977

✉ ibc-beauty@ibc-rlab.com

